

กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของวิทยุในทักษะวิชาชีพตำรวจด้านการใช้กฎหมายตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด

บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสังคม
 ผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕
 ศูนย์บริการทางการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการตำรวจขั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและภาวะผู้นำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสังคม	๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตอบสนองต่อสังคม ๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการ และทักษะด้านยุทธวิธีตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นจากประสบการณ์จริง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ▪ โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ และหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ▪ โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย ▪ โครงการสัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ▪ โครงการศึกษาตงงานด้านวิชาการตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง ▪ โครงการเรียนรู้รู้ทันทักษะวิชาชีพตำรวจ โดยอาศัยประสบการณ์จริง ▪ โครงการจัดตั้งศูนย์และพัฒนาวิทยุฝึกด้านยุทธวิธี ▪ โครงการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการฝึกด้านยุทธวิธีตำรวจ ▪ โครงการบรรยายพิเศษ และรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (คลังสมอง) ▪ โครงการฝึกหัดขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้านยุทธวิธีตำรวจ ▪ โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 	ศบต. ศบต. ศบต. ศบต. ศบต. ศปต., ตต., นว., สค., นว. บก.ปค., ศฝต. ศฝต. ศฝต. ศฝต., ตต., นว., สค. ศฝต. บก.ปค., ศฝต., ตต., นว., สค.

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ
	๑.๓ สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และเทคนิคการสอน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ▪ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และความก้าวหน้าทางวิชาการ ▪ โครงการอบรมการประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ผลการเรียนรู้ ▪ โครงการอบรมเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับอาจารย์ ▪ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพตำรวจและภาษาอังกฤษ (E-Body) ▪ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของบุคลากรในวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย ▪ โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ▪ โครงการผลิตเอกสารและตำรา ▪ โครงการปรับสภาพแวดล้อมห้องเรียนรวมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนรวม) ▪ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการและจัดการเรียนรู้ (โครงการจัดหาสื่อต้นอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน) 	<p>ศบศ.</p> <p>ศฝต., ศศ., นว., สค.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศฝต., ศศ., นว., สค.</p> <p>สทว.</p> <p>สทว.</p> <p>สทว.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศบศ.</p>
๑.๔ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมบุคลากรของสถาบันไปสู่ความเป็นสากล		<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในประชาคมอาเซียน ▪ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน ▪ โครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน ▪ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ▪ โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ▪ โครงการร่วมมือและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางภาษา (จีนกลาง) ให้แก่นักเรียน 	<p>ศบศ.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศบศ.</p> <p>ศค.</p> <p>สค.</p>